

KBS ลุ้นปีนี้รายได้สูงกว่า 8 พันล. เหตุอ้อยเข้าหีบมากแม้ราคาอ้อย

ผู้จัดการรายวัน 360 - "น้ำตาลครบุรี" คาดปีนี้รายได้โตขึ้นแม้ว่าราคาน้ำตาลตลาดโลกดวบเหลือ 11 เซนต์/ปอนด์ แต่ปีนี้ปริมาณอ้อยเข้าหีบพุ่งขึ้นแตะ 3.9 ล้านตันอ้อยมากกว่าปีก่อนกว่า 60% ทำให้มีชานอ้อยปั่นไฟขายให้ 2 การไฟฟ้าได้มาก ยันไม่ล้มโครงการชุการ์ เอ็นเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ที่สีคิ้ว

นายอิสสระ ถวิลเดมิทรีพย์ กรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน) (KBS) เปิดเผยว่า ในฤดูการผลิตปี 2560/61 โรงงานน้ำตาลครบุรีมีอ้อยเข้าหีบสูงถึง 3.9 ล้านตันอ้อยเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอ้อยเข้าหีบ 2.4 ล้านตันอ้อย เนื่องจากผลผลิตอ้อยในปีสูงมากโดยโรงงานน้ำตาลมีแผนจะปิดหีบอ้อยในวันที่ 10 พ.ค.นี้

แม้ว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะเพิ่มสูงแต่ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกอ่อนตัวลงมากล่าสุดอยู่ที่ 11 เซนต์กว่า/ปอนด์ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยปีที่แล้วที่ 17-18 เซนต์/ปอนด์ รวมทั้งราคาขายน้ำตาลทรายในประเทศก็อ่อนตัวลงด้วย กอปรกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทำให้ผลประกอบการในปีนี้นับว่าคาดว่าจะมีรายได้สูงกว่าปีก่อนที่มีรายได้รวม 8.17 พันล้านบาท เนื่องจากต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ลดลงจากปริมาณอ้อยเข้าหีบมาก แม้ว่าราคาน้ำตาลจะอ่อนตัวลงก็ตาม

"ยังไม่สามารถคาดเดาแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายดิบโลกในปีนี้จะอยู่ที่ระดับราคาเท่าไร หลังจากปรับตัวจาก

ระดับ 10 เซนต์กว่า/ปอนด์มาอยู่ที่ 11 เซนต์กว่า ประเมินว่าราคาน้ำจะทรงตัวอยู่ระดับนี้ เหตุปริมาณผลผลิตอ้อยของโลกสูง แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถคอนโทรลราคาน้ำตาลได้ แต่จะเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยสูงขึ้นแทน"

อย่างไรก็ตาม จากปริมาณอ้อยที่เข้าหีบเพิ่มขึ้นทำให้บริษัทมีชานอ้อยเพิ่มในการผลิตไฟฟ้า ทำให้ปีนี้บริษัทจะรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

นายอิสสระกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ ขนาด 2 หมื่นตันอ้อย/วันที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หลังจากได้ยื่นรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ไปก่อนหน้านี้นี้ ทำให้โครงการดังกล่าวต้องชะงักไปแม้ว่าจะได้ใบอนุญาตตั้งโรงงานน้ำตาลจากกระทรวงแล้วก็ตาม โดยบริษัทยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าโครงการชุการ์ เอ็นเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วงเงินลงทุน 1 หมื่นล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวจะมีโรงงานน้ำตาลขนาด 2 หมื่นตันอ้อย 2 โรง, โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานผลิตเอทานอลแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 เฟส.